

**บทเทศน์: ท่านสามารถเอาชนะต่อความทุกข์ยากแห่งชีวิตได้
โดยอาศัยพระจิตที่พระเยซูคริสต์ทรงส่งมายังเรา**



บทเทศน์ในพิธีบูชามิสซาตอนเช้าของอาพระสันตะปาปาฟรานซิส ณ วัดน้อยซางตา มาร์ธา พรองค์ทรงเตือนว่า แม้เราจะเป็นคนบาป เราต้องเสียใจ แล้วก้าวต่อไปข้างหน้า

วันที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ. 2019

ความเศร้าเสียใจไม่คู่ควรกับอัตลักษณ์ของความเป็นคริสตชน....

ตามสำนักข่าวแห่งสันตะสำนักสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสตรัสย้ำในพิธีบูชาขอบพระคุณ ประจำวัน ณ วัดน้อยซางตา มาร์ธา (Casa Santa Marta) เมื่อพระองค์ทรงไตร่ตรองถึงพระจิตผู้ทรงเป็นเอกแห่งพระวรสารของวันนี้

ในข้อความพระวรสารพระเยซูกำลังกล่าวอำลาบรรดาศิษย์ และก่อนที่จะเสด็จสู่สวรรค์ทรงสอนศิษย์เหล่านั้นด้วย “คำสอนที่ถูกต้องแท้จริง” เกี่ยวกับพระจิต

พระสันตะปาปาฟรานซิสเตือนว่าพระจิตทำให้ภารกิจแห่งชีวิตเบาบางลงอาศัยความช่วยเหลือและการอยู่อย่างใกล้ชิดของพระองค์ ดังนั้น “ความทุกข์โศกเศร้าจึงไม่ใช่ทัศนคติของคริสตชน” พระองค์ตรัส

พระสันตะปาปาทรงย้ำว่าเป็นไปได้ที่จะเอาชนะความยากลำบากแห่งชีวิตด้วยการผลักดัน สนับสนุนและความใกล้ชิดของพระจิต

เมื่อรำลึกถึงขณะที่พระเยซูทรงทราบดีถึงความเสียใจและความเศร้าใจของบรรดาศิษย์ ถ้าหากพระองค์จะจากพวกเขาไป พระสันตะปาปาฟรานซิสเตือนใจเราว่า “ความทุกข์เศร้าไม่ใช่ทัศนคติของคริสตชน”

“แต่ว่า เราจะสามารถเป็นคนที่ไม่โศกเศร้าได้อย่างไร?” พระองค์ยอมรับโดยตั้งข้อสังเกตว่า “เพื่อที่จะเผชิญกับความโศกเศร้าในชีวิต เราต้องอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้า เพื่อที่จะรื้อฟื้นความหนุ่มแน่นแห่งเจตนารมณ์ภายในตัวเรา”

พระสันตะปาปาฟรานซิสตรัสว่า พระจิตทรงประสงค์ที่จะให้เราทำการรื้อฟื้นต่อไปสำหรับความหนุ่มแน่นในความเชื่อของเรา

เพื่อที่จะแบกไม้กางเขนของเรา

พระสันตะปาปาฟรานซิสอธิบายว่าพระจิตจะทรงประทานให้เรามีความสามารถที่จะแบกไม้กางเขนของเรา พระองค์ทรงไตร่ตรองบทอ่านจากกิจการของอัครสาวกที่บอกว่า เปาโลและซีลัสถูกเปลื้องเสื้อผ้า ถูกโบย ถูกล่ามโซ่ ถูกขังคุก แต่ทั้งสองกลับร้องบทเพลงสรรเสริญพระเจ้า

พระองค์ตรัสว่า พระจิตทรงฟื้นฟูทุกสิ่ง พระจิตทรงติดตามเราไปในชีวิต ทรงคอยช่วยเหลือเรา และการที่เราขนพระนามพระจิตว่าเป็นปาราคลิต “Paraclete” พระสันตะปาปาทรงอธิบายความหมายของคำ “แปลกๆ” คำนี้ ซึ่งพระองค์ตรัสว่านี่หมายถึง “ผู้ที่อยู่ใกล้ตัวฉัน คอยสนับสนุนฉัน เพื่อที่ฉันจะได้ไม่หกล้ม เพื่อที่ฉันจะได้รักษาจิตใจให้เป็นหนุ่มสาวอยู่เสมอ”

“คริสตชนจะต้องเป็นคนหนุ่มสาวอยู่เสมอ” พระสันตะปาปาฟรานซิส และเมื่อจิตใจของคริสตชนเริ่มชราลง กระแสเรียกคริสตชนของเขาก็จะพลอยเหี่ยวเฉาไปด้วย

“หัวใจและจิตวิญญาณของท่านต้องหนุ่มแน่น มิฉะนั้นแล้วท่านก็จะไม่เป็นคริสตชนที่สมบูรณ์” พระองค์ตรัส

การเสวนาประจำวันกับพระจิต

เพื่อที่ก้าวไปข้างหน้าพระสันตะปาปาชาวอาร์เจนตินาแนะนำให้เราเสวนาทุกวัน กับองค์พระจิต ในขณะที่พระองค์ทราบที่เราทุกคนมีความเศร้าและความเจ็บปวดในชีวิต พระองค์ทรงเตือนให้เรานึกถึงเปาโลและซีลัสว่าพวกเขาถูกโบยและเป็นทุกข์เพียงใด “แต่พวกเขาก็เปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดี พวกเขาร้องเพลง...”

พระสันตะปาปาฟรานซิสยังทรงอธิบายความหมายของ “ความหนุ่มแน่น” ต่อไปในมิติแห่งการมองไปข้างหน้าด้วยความหวัง ด้วยว่าเพื่อที่จะสามารถมีทัศนคติแห่งความหนุ่มแน่นนี้ได้ พระองค์ตรัสว่า “เราจำเป็นต้องเสวนาทุกวันกับองค์พระจิตผู้ทรงประทับอยู่กับเราเสมอ”

“นี่เป็นของขวัญยิ่งใหญ่ที่พระเยซูคริสต์ทรงมอบไว้ให้เรา อันได้แก่การผลักดันการสนับสนุนนี้ซึ่งช่วยให้เราสามารถก้าวไปข้างหน้าได้” พระองค์ตรัส

พระสันตะปาปาฟรานซิสตรัสว่า วิญญาณของเราจะคงไว้ซึ่งความเป็นหนุ่มโดยพระจิต ในขณะที่บาปทำให้วิญญาณเราซบลงไป

แม้ถ้าคนบาปเป็นทุกข์เสียใจและมองไปข้างหน้า

แม้หากเราเป็นคนบาป พระสันตะปาปาฟรานซิสย้ำว่าพระจิตจะทรงช่วยให้เราเป็นทุกข์เสียใจและสามารถมองไปข้างหน้าได้ “จงพูดกับพระจิตผู้ที่จะทรงสนับสนุนท่านและฟื้นฟูความหนุ่มแน่นของท่าน”

ในอีกมุมมองหนึ่ง พระองค์ตรัสว่า บาปทำให้เราซบ “เมื่อวิญญาณซบลงไป ทุกสิ่งก็พลอยซบตามไปด้วย”

เราจะมีบางช่วงในชีวิตซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก แต่ “เราจะมีความรู้สึกว่าพระจิตช่วยเราให้ก้าวหน้าต่อไป (...) และให้เราเอาชนะต่อความยากลำบากเหล่านั้นได้แม้กระทั่งการเป็นมรณะสักขี” พระองค์ตรัส

พระสันตะปาปาฟรานซิสสรุปด้วยการเชื้อเชิญ “ให้เราวิงวอนพระเจ้าโปรดอย่าทอดทิ้งการฟื้นฟูความเป็นหนุ่มแน่นนี้ต่อไป โปรดอย่าให้เราเป็นคริสตชนที่ยอมจำนนและสูญเสียความชื่นชมยินดีในชีวิต”

“คริสตชนไม่มีคำว่าเกษียณ คริสตชนมีชีวิตเพราะว่าเขามีความเป็นหนุ่มสาว
- ตราบใดที่เขาเป็นคริสตชนแท้จริง” พระองค์ตรัสเสริม

(วิษณุ ธีบุญอนันต์ - เก็บบทเทศน์อันทรงพลังนี้มาฝาก และไตร่ตรองความหนุ่มสาวในชีวิต)